

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VHTT

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

V/v tổ chức triển khai rà soát, thực hiện bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ và nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 04 lớp.

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện công văn số 1138/STTTT-CNTT ngày 02/6/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về tổ chức triển khai rà soát, thực hiện bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ và nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 04 lớp. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

Rà soát về việc xác định cấp độ và xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin của các hệ thống thông tin thuộc phạm vi cơ quan, địa phương quản lý. Trong đó, tập trung vào việc xác định đúng cấp độ của hệ thống thông tin và xây dựng phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ đã xác định. Hồ sơ đề xuất của các cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về UBND huyện (qua phòng Văn hóa và Thông tin) **trước ngày 28/6/2022** để thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tài liệu hướng dẫn xác định cấp độ, xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: <https://stttt.thanhhoa.gov.vn> (Chuyên mục an toàn thông tin).

Theo thống kê trong tháng 4/2022, đang còn nhiều đơn vị chưa khắc phục các lỗ hổng, nguy cơ về mất an toàn thông tin mạng như: tồn tại số lượng lớn tài khoản người dùng chưa thay đổi mật khẩu mặc định đăng nhập vào hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh; các máy tính của người dùng chưa triển khai cài đặt phần mềm phòng chống mã độc tập trung của tỉnh dẫn đến đang còn một số các cơ quan, đơn vị có kết nối đến hệ thống máy tính ma (botnet) do tin tặc điều khiển (thông tin chi tiết tại văn bản gửi kèm theo).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì cần hỗ trợ, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ: Ông Trần Ngọc Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông. Điện thoại: 0916.422.583, thư điện tử: hungtn.ttcntt@thanhhoa.gov.vn;

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở TTTT (b/c);
- Lưu: VT, VHTT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Quang Trung